



ประกาศเทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค

โดยที่รัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๘) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรค
ออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็น
การติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่
สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อ
โรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนจนส่งผลให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในวงกว้าง จากสถานการณ์
ดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และมีผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค
อาหารให้แก่ประชาชน แต่ไม่สามารถดำเนินการในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น
สถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ ตามข้อ ๒ ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา
๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่
๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
นครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้ออกประกาศจังหวัด
นครปฐม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาค
สิ่งของอุปโภคบริโภค ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่าย
สิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ให้แก่ประชาชนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้แจ้งองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน โดยให้แจ้งชนิดสิ่งของที่จะบริจาค
จำนวนสิ่งของที่จะบริจาค และจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมบริจาค และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร อำนวยความสะดวกในการจัด
ระเบียบการบริจาคและแจกจ่าย และกำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอย่างน้อยพื้นที่ละ ๑ แห่ง
พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาช่วงดำเนินการ กรณีผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค
อาหาร นอกพื้นที่ที่กำหนด ให้ดำเนินการพิจารณาอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบตามความเหมาะสม

เพื่อให้การดำเนินการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ในเขตพื้นที่ เทศบาลฯ เป็นไปตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ และเพื่อ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนคร นครปฐม จึงได้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดให้บริเวณซุ้มจริยธรรม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่สำหรับการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๒. ผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร ให้แก่ประชาชน โดยตรงในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐมให้แจ้งเทศบาลนครนครปฐมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน โดยให้ แจ้งชนิดสิ่งของที่จะบริจาค จำนวนสิ่งของที่จะบริจาค และจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อเทศบาลฯ จะได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของ อุปโภค บริโภค อาหาร นอกพื้นที่ที่กำหนด เทศบาลนครนครปฐมจะพิจารณาอำนวยความสะดวกและจัด ระเบียบตามความเหมาะสม

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของ อุปโภค บริโภค อาหาร ให้แก่ประชาชนโดยตรงในพื้นที่เทศบาลนครนครปฐม ได้ที่สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๙๖๖๔๔๐ - ๔ ต่อ ๒๑ และงานส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ประปानาสราง) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๙๖๕๒๔๖ ในวันและเวลา ราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นายหมวดเอก



(เอกพันธ์ คุปตวัช)

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม